

**การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ**

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ย. 2564

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๒๓

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๖๑๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าได้ดำเนินการเสนอข้อมูลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ อัตราค่าจ้างและกำหนดหลักการในการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตราค่าจ้าง สายงานการสอนพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ แต่ขาดครุตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ตามเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบหลักการบรรจุ นักศึกษาทุนโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้ทำสัญญาผูกพันตามโครงการอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์อัตราค่าจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ โดยพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

๑. ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันโครงการ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างในสาขาวิชาเอกนั้นต่ำกว่าเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก่อน

๒. หากไม่มีสถานศึกษาตามข้อ ๑ ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอกตามมาตรฐาน วิชาเอกในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันของโครงการ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างในสาขาวิชาเอกนั้นพอดี หรือเกินเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีพื้นที่หลายจังหวัดและได้พิจารณาสถานศึกษา ในจังหวัดข้างเคียงเพื่อรองรับการบรรจุแล้ว สามารถดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ สำหรับการบรรจุนักศึกษาทุนรัฐบาล ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ซึ่งมีรูปแบบการทำสัญญาผูกพันตามโครงการอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์อัตราค่าจ้าง ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ ให้สามารถดำเนินการ บรรจุและแต่งตั้งได้ตามหลักการข้างต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตราค่าจ้าง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖-๘

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

- [ว5423](#)
- [เอกสารแนบ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)